

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2018**

Ngày 05/4/2018, tại Hội trường UBND huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018. Tham dự hội nghị có Đ/c Ngô Việt Hồng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; thành viên BCĐ công tác thu ngân sách, lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan của huyện; Chủ tịch UBND và kế toán ngân sách các xã, thị trấn. Chủ trì hội nghị: Đ/c Hoà Quang Khiêm, Chủ tịch UBND huyện.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách Quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II/2018; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Ngô Việt Hồng - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh; chủ trì hội nghị đã có ý kiến kết luận như sau:

Thực hiện nhiệm vụ công tác thu ngân sách Quý I/2018, bên cạnh những thuận lợi cũng gặp không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của cơn bão 12, đã tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân, các Doanh nghiệp và tiến độ triển khai xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn huyện, làm cho các công trình hạ tầng thiết yếu, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại nặng nề... song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thu ngân sách huyện, các ngành chức năng và địa phương kết quả thu ngân sách cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách quý I là 12.687,51 triệu đồng, đạt 21,6%KH huyện, 30,6%KH tỉnh, đạt 113,3%KH quý (12.687,51/11.200 triệu đồng), tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số sắc thuế, phí thu đạt thấp: Thuế tiêu thụ đặc biệt (NQD) 11 triệu đồng đạt 9,6%KH năm, thuế sử dụng đất nông nghiệp 04 triệu đồng, đạt 6,4%KH, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 442 ngàn đồng đạt 4,43%KH, phí và lệ phí 180 triệu đạt 12,2%KH; Thu BPTC đạt 7,9%KH huyện và đạt 18,1%KH tỉnh. Một số xã số thu đạt thấp: Krông Jing, Cư M'ta, Krông Á, Cư Praq, EaLai... Nguồn thu sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh chưa thực hiện được; việc thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải tư nhân. Nợ đọng thuế còn ở mức cao.

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên do thời tiết diễn biến không thuận lợi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định; một số xã chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, triển khai tốt các nguồn thu ở một số lĩnh vực. Việc triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế qua Bru điện còn nhiều khó khăn, lúng túng. Ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận đối tượng nộp thuế còn thấp. Các công trình, dự án xây dựng, chỉ cho một số chương trình mục tiêu nhiệm vụ.v.v... chưa triển khai.

Để thực hiện công tác thu ngân sách quý II/2018 đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngoài triển khai phương hướng, nhiệm vụ nêu trong báo cáo; yêu cầu các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với các nhiệm vụ thu chưa đạt trong Quý I, giao phòng TC-KH nghiên cứu trên cơ sở cân đối nguồn thu phân chia theo tỷ lệ, cộng dồn vào các chỉ tiêu thu

